



ปีที่ 28 ประจำวันที่ 15 - 30 มิถุนายน พ.ศ.2549 ราคา 10 บาท



## มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเตรียมจัดการสัมมนาวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตร 12-14 มิถุนายน ศกนี้ นำผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยลาโรแซล และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพืชผักเมืองร้อน (CIRAD) จากประเทศฝรั่งเศส มาให้ความรู้ DIC Technology แก่ผู้ประกอบการ นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เผยว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในทุกๆ สาขา ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมนิวเคลียร์ เครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะประเทศฝรั่งเศสมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าเคียงคู่ไปกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน อันนำไปสู่การได้มาซึ่งรายได้เข้าประเทศในทุกๆ ด้าน จนอาจกล่าวได้ว่า ฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม

การเกษตรในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

สำหรับประเทศไทยก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเกษตรให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้น เป็นเรื่องที่ดี หากได้รับรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จากประเทศที่ถือว่าเป็นแบบอย่างผู้นำในตลาดโลกทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะ DIC Technology ซึ่งเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร โดยใช้วิธีการทำแห้งแบบจับปล้น ด้วยการทำให้เป็นสูญญากาศในเบื้องต้น การฉีดไอน้ำ การลดความดัน และการกลับไปสู่ความดันบรรยากาศ นวัตกรรม DIC สามารถประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ เช่น การสกัดน้ำมันระเหยที่เป็นหัวน้ำหอมของพืช, การกำจัดแบคทีเรียโดยการใช้อุณหภูมิในช่วงเวลาสั้นๆ การรักษาเนื้อไม้, การทำแห้งแต่ยังคงรูปเดิม, การลวกและการนึ่งข้าว เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยความมือทางวิชาการฝรั่งเศส\*อนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง และศูนย์บริการวิชาการ จึงกำหนดจัดการสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "The First Franco-MFLU Seminar : Changes in Rice Production Systems and New Technological Challenges" ขึ้นในวันที่ 12-14 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรมเกษตรและมีประสบการณ์ทางการวิจัย DIC Technology จากมหาวิทยาลัยลาโรแซล ประเทศฝรั่งเศส และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพืชผักเมืองร้อน (CIRAD) ประเทศฝรั่งเศส เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้.